

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



nophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ,มติชน,แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์,มติชนออนไลน์,ผู้จัดการออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น,สวท.</p>	<p>ในหลวง ร.9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 90 รูป ให้บุคลากรสาธารณสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลสดมวาร (100 วัน) ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ระยะเวลาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ม.ค.นี้ รวม 15 วัน โดยวันที่ 16 - 22 ม.ค. 2560 จะจำวัดที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวันที่ 23 - 30 ม.ค. เดินทางไปจำวัดที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี และจะลาสิกขาในวันที่ 31 ม.ค. 2560</p> <p>สธ.ยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การรณรงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาในโรงพยาบาลทุกแห่ง รับบริจาคอวัยวะและดวงตาที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โรงพยาบาลศูนย์ เหล่ากาชาดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดสธ.ที่ปลูกถ่ายอวัยวะได้ 10 แห่งทั่วประเทศ และยังมี การรับบริจาคโลหิตในวันที่ 13 ของทุกเดือน ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งศูนย์โลหิตสภากาชาดไทย จนถึงวันที่ 5 ธ.ค.นี้</p> <p>สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ วันที่ 15 ม.ค. จำนวน 56,004 คน รวม 76 วัน 3,332,138 คน มีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 4,847,065.75 บาท รวม 76 วัน 273,957,062.34 บาท</p> <p>ด้าน นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad แลกผลการทำงานดีใจของศูนย์ฯ ว่า ตั้งแต่เปิดศูนย์วันที่ 19 ต.ค. 2559 ถึง 15 ม.ค. 2560 มีอาสาสมัครลงทะเบียนทั้งหมด 83,364 คน ในงาน 14 ด้าน อาทิ งานแยกขยะ อาสาประชาสัมพันธ์ อาสาแพทย์และพยาบาล เป็นต้น ทางศูนย์ได้ช่วยเหลือในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่สนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดปริมาณขยะในภาพรวมได้เกือบร้อยละ 50 ส่วนการบริหารจัดการขยะ จะร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการลดขยะ และรณรงค์ให้ประชาชนนำเสียบังและนำดื่มมารับประทานเอง หรือนำภาชนะมาบรรจุเองให้มากขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>มติชน สยามรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนอาจเกิดภาวะฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ระลอกใหม่ ในวันที่ 16-18 ม.ค.นี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จัดระบบการป้องกันน้ำท่วม ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ไปในจุดที่ปลอดภัย และให้จัดระบบสำรองไฟไว้พร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 302,500 ชุด และเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติม 300,000 ชุด พร้อมสารส้ม คลอรีน รองเท้าบูต เสื้อชูชีพ ยากันยุง ให้กับโรงพยาบาลและรพ.สต.ที่เปิดให้บริการ นอกจากนี้ ยังจัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในภาวะภัยพิบัติ ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน กว่า 70 ทีม และทีมปฐมพยาบาล หมุนเวียนช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยและบริการประชาชนรวมทั้งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชเดิม ผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ที่เสี่ยงเครียดรุนแรงและอาจมีภาวะซึมเศร้าในอนาคต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้เริ่มพบผู้ป่วยโรคตาแดง ได้กำชับสสจ.เฝ้าระวังป้องกัน สำหรับผู้ที่ป่วยโรคนี้ ขอให้ใช้กระดาษทิชชูเช็ดขี้ตา ชบน้ำตา แล้วทิ้งในถุงพลาสติก ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตา ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ ไม่ควรขยี้ตา อย่าให้แมลงวัน/แมลงหวี่ตอมตา ของใช้ส่วนตัว และไม่ควรรื้อยามาหยอดเอง ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง อย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง รวมถึงอย่าให้ลูกหลานลงเล่นน้ำท่วมขัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาสิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำคำแนะนำการดูแลสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยเบื้องต้น 40,000 ชุด ให้อส.แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ แนะนำผู้ที่มีบาดแผล หรือผิวหนังเริ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เปื่อย น้ำกัดเท้า เกิดผื่นคัน ควรรีบไปรับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น หากรายใดบาดเจ็บอักเสบเป็นหนอง หรือฝีขึ้น จับปล้น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวและน้อง ให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือแจ้ง อสม.ใกล้บ้านทันที เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง</p>
<p>คมชัดลึก,มติชน</p>	<p>ร้องยกเลิกสรรหาเลขาธิการ สพล.</p> <p>-เสนอข่าว นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต ในนามเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมด้วยผู้แทน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการ กพฉ. ขอให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาเลขาธิการ สพล. เนื่องจากไม่โปร่งใสและไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยนายต่อพงษ์ สงครีโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บ. อีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หนึ่งในผู้สมัคร กล่าวว่า มายื่นหนังสือต่อรมว.สธ. หลังจากยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการ.ป.ช. ถึงคุณสมบัติของ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากกำลังถูกร้องเรียนเรื่องการรับรองจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหา พบว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดว่า กรรมการสรรหาต้องมาจากบุคคลใด แต่ต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่พบความไม่เป็นกลางอย่างร้ายแรง ซึ่งหลังจากตรวจสอบ ไม่พบว่า กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 18 ม.ค.นี้ จะนำข้อร้องเรียนทั้งหมดของนายต่อพงษ์ และข้อมูลจากฝ่ายกฎหมายของกระทรวง ยื่นต่อบอร์ด กพฉ. ว่าจะให้เดินหน้าต่อหรือไม่ หากเดินหน้าต่อในวันนั้นก็กระทบตัวเลขาธิการ สพล. เพื่อให้ทันต่อการหมดวาระของเลขาธิการ สพล.คนเก่าในวันที่ 28 ก.พ.นี้</p> <p>ด้าน นพ.อนุชา กล่าวว่า การรับรองให้หน่วยงานใดเปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการกู้ชีพ เป็นอำนาจของคณะกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) สพล.เป็นเพียงเลขานุการของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและอศป.เท่านั้น ดังนั้นข้อร้องเรียนที่ว่า สพล.ถ่วงเวลา เลือกปฏิบัติ จึงไม่เป็นความจริง</p>
<p>มติชน,คมชัดลึก</p>	<p>การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฉุกเฉินของสถานพยาบาล ได้มอบหมายให้สส.พิจารณาในรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ สำหรับตารางราคาและอัตราจ่ายให้รพ.เอกชนที่ให้การรักษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สพล.อยู่ระหว่างส่งให้สสช. สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลางพิจารณา แต่มีรพ.เอกชนบางแห่งพร้อมเข้าร่วมโครงการแล้ว ทั้งนี้ มาตรา 36 พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กำหนดให้รพ.เอกชนทุกแห่งต้องให้บริการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินตามที่กฎหมายบังคับ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น สสช.จะแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลูกประกอบเมื่อหลักเกณฑ์นี้ประกาศใช้ รพ.เอกชนที่ฝ่าฝืน ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สสช. กล่าวว่า สสช.จะจัดทำกฎหมายลูก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการ โดยจะแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลูกประกอบ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 มีรองอธิบดี สสช. เป็นประธาน แต่จะนำค่าใช้จ่ายที่ สพล.ทำเสร็จแล้วมาใช้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอนุกรรมการ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.จึงจะมีผลบังคับใช้</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p>กรณีรพ.ดอนจานขาดแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี นางม้วน ถิ่นวิสัย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลเปิดใหม่ใน จ.กาฬสินธุ์ คือ รพ.ดอนจาน, รพ.นาคู, รพ.ฆ้องชัย และ รพ.สามชัย มีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพียงคนเดียว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่</p> <p>นพ.จารึก ประคำ ผู้อำนวยการรพ.ดอนจาน ให้ข้อมูลว่า รพ.ดอนจานเปิดมาประมาณ 3 ปี ยังไม่มีตึกผู้ป่วยในให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก ปัจจุบันมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 15 คน และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ แผนกละ 1 คน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากร ทำให้เปิดบริการได้ถึง 20.30 น.เท่านั้น หลังจากนั้นต้องไปรับบริการที่รพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 25 กิโลเมตร ในแต่ละวันนั้น จะตรวจคนไข้ในช่วงเช้าถึงบ่าย จากนั้นจะทำงานด้านการบริหาร โดยให้พยาบาลเวชปฏิบัติดูแลคนไข้ต่อ และให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีแพทย์จากรพ.กาฬสินธุ์ มาช่วยตรวจคนไข้ สัปดาห์ละ 1-2 วัน</p> <p>ส่วนงบประมาณที่ได้รับ ถือว่าค่อนข้างจำกัด เนื่องจากรพ.ดอนจานอยู่ใกล้กับรพ.กาฬสินธุ์ ประชาชนส่วนหนึ่งจึงเลือกลงทะเบียนกับรพ.กาฬสินธุ์ ทำให้งบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้น้อยกว่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่ท้อและไม่มีความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความคิดจะขอย้ายไปที่อื่น เพราะเห็นใจชาวบ้าน และได้รับกำลังใจจากผู้บริหารในพื้นที่พยายามแก้ปัญหาให้ แต่ติดขัดที่หมอบจปใหม่มีไม่เพียงพอและลาออกทุกปี</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ณ มุมขวา</p>	<p>การขอใบอนุญาต อย.</p> <p>-เสนอสรุปว่า ที่ผ่านมการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องขอใบอนุญาตจาก อย. ซึ่งกระบวนการพิจารณาอนุญาตใช้เวลานานมาก สาเหตุหลักมาจากบุคลากรมีน้อย โดยแต่ละปีมีใบอนุญาตคำขอที่ยื่นให้พิจารณาถึง 7-8 หมื่นคำขอ แต่อย.มีบุคลากรเพียง 600 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิชาการที่พิจารณาออกใบอนุญาตได้ไม่ถึงครึ่ง จึงมีคำขอค้างพิจารณาจำนวนมาก เมื่อนายกฯ ไซ้.44 แก้ปัญหา โดยออกคำสั่งให้หน่วยงานอื่น อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มาพิจารณาใบอนุญาตได้ด้วย โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ที่ทำหน้าที่ รวมถึงการคิดค่าใบอนุญาต อัตราค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอ ฯลฯ และกันค่าขึ้นทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอ ออกมาให้ป็นเงินของ อย. ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อนำไปปรับปรุงงาน รวมถึงดูแลงานอื่นๆ ซึ่งผลของการใช้ ไซ้.44 ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับประโยชน์ ทั้งภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา ภาคราชการ</p>
<p>เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p>นวดรักษาตา</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการ "รักษาตาด้วยการนวดตา" ว่าเป็นการลดความดันลูกตา โดยไม่ต้องใช้ยา-การผ่าตัด-เลเซอร์ เพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตา เพื่อหล่อเลี้ยงระบบประสาทตา ซึ่งเป็นเทคนิคที่สอดคล้องกับวิธีการลดความดันลูกตา ด้วยการกดลูกตานั้นๆ หรือใช้ลูกบอลเล็กๆ กดลูกตาแล้วรัดด้วยสายยางยึด ของจักษุแพทย์ทั่วไป</p> <p>ประวัติ นพ.สมเกียรติ ปัจจุบันเป็นจักษุแพทย์ เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่รพ.บางปะอิน จากนั้นย้ายมาองศาธารณสุขภูมิภาค เคยรับผิดชอบจัดทำคู่มือการจัดซื้อและกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และร่วมกับกองแบบแผนจัดทำแบบแปลนมาตรฐานเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชน ได้เข้าศึกษาต่อด้านการเป็นจักษุแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากนั้นทำหน้าที่ที่โรงพยาบาลเด็กอยู่ 9 ปีเศษ และได้รับการร้องขอจากรพ.วัดไร่ขิงให้ช่วยเปิดแผนกตา โดยวางระบบห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และไปช่วยงานสัปดาห์ละ 1 วัน ถือเป็นจักษุแพทย์คนแรก ของรพ.</p> <p>ต่อมาได้คิดค้นนวัตกรรมรักษาตาด้วยการนวดตา โดยนำหลักการของการนวดแผนไทยที่สามารถส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายได้ มาคิดค้นวิธีการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ช่วยในการรักษาโรคทางตาที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตา และนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรัง พบว่าสามารถลดความดันลูกตาได้ และถนอมลดความดันลูกตาที่ผู้ป่วยเคยใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงควบคุมความดันลูกตาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือไม่เกิน 20 มม.ปรอทได้ แต่เรื่องนี้ยังมีผู้ที่ไม่เชื่อ ต้องรอให้มีผู้บริหารสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทยจัดตั้งทีมงานพิสูจน์</p>
<p>M2F เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>สารตะกั่วในไข่เยี่ยวม้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า อย.ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหาร ชื่อ นายทรงศักดิ์ สิทธิสาครศิลป์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้าไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบสารตะกั่ว 5.86 มิลลิกรัม เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>อุบัติเหตุรถฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ชมรมคนกู้ภัยจังหวัดเชียงใหม่" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ รถกระบะวีโก้สีดำขับรถปาดหน้า พร้อมชี้หน้าต่อว่ารถพยาบาล ขณะที่กำลังปัมหัวใจและเร่งนำตัวผู้ป่วยส่งรพ.หริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยทางเพจระบุว่า ขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย เนื่องจากในนาทีฉุกเฉินต้องใช้ความเร็วในการขับรถ อาจส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ คน เกิดความไม่พอใจ ขณะนี้ทีมแพทย์และผู้บริหารรพ.หริภุญชัยเมโมเรียล กำลังประชุมและจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากได้ข้อสรุป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ ประชาชน</p>	<p>แผนดูแลผู้สูงอายุ -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เพื่อให้การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นไปตามเป้าหมายและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2559 ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อให้ สปสช. จัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับการดูแลสุขภาพ โดยมีท้องถิ่นเป็นฐาน เน้นการจัดบริการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริการโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดทีมหมอครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข จัดทำแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ภาวะสําลักอาหารในผู้สูงอายุ -เสนอบทความ โดย วรณา มิ่งชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกัน "การสําลักอาหารในผู้สูงวัย" ว่า มีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ร่างกายขาดไคซังหนึ่งอ่อนแรง และทำให้ลิ้นอีกข้างหนึ่งอ่อนแรงด้วย จนการเคี้ยว การกลืน หรือการกระดกกลืนผิดปกติ เกิดอาการกลืนลำบากและสําลักอาหารได้ หรือมาจากการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดและรีบกลืนเร็วเกินไป ซึ่งหากสําลักลงปอด จะทำให้ปอดติดเชื้อได้ แนะนำลูกหลานให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้สูงวัยรับประทานข้าวช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด และค่อยๆ กลืน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ม.รังสิตวิจัยกัญชาต้านมะเร็ง -เสนอข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำร่อง 3 โครงการวิจัยด้านกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เน้นใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยกัญชามีสารสำคัญคือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และแคนนาบินไดออล (CBD) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง แต่เป็นข้อบ่งใช้ร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อลดอาการข้างเคียง งานวิจัยจึงหวังผลทั้งสรรพคุณลดอาการข้างเคียงของเคมีบำบัด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และช่วยเพิ่มความอยากอาหาร ขณะเดียวกันก็มีผลต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งด้วย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เตือนกินอาหารปิ้งย่าง -เสนอข่าว นพ.วิวรรณ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย เตือนกินอาหารปิ้งย่างแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ระวังจะมีโอกาสเสี่ยงต่อพยาธิ หากผู้บริโภคสงสัยสามารถนำตัวอย่างส่งตรวจที่ สสจ.เลย หรือรพ.ชุมชนทุกแห่ง ซึ่งให้บริการตรวจสารปนเปื้อนอาหาร 5 ชนิดฟรี ยกเว้นสารเร่งเนื้อแดง ต้องส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผู้ส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา -เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า หญิงชราที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ และรักษาตัวมานานกว่า 2 ปี ได้เสียชีวิตลงแล้วจากการติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากที่ยาปฏิชีวนะ 26 ชนิดใช้ไม่ได้ผล ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา (ซูเปอร์บั๊ก) ในสหรัฐฯ มากขึ้น</p>